

Chính sách hỗ trợ về thuế thúc đẩy phát triển du lịch sau đại dịch

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế và ảnh hưởng nặng nề đến ngành “công nghiệp không khói” này. Chính vì vậy, để hỗ trợ cho ngành du lịch vượt qua khó khăn, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó các cơ chế chính sách thuế được xem là giải pháp hữu hiệu.

Cụ thể về thuế GTGT, theo quy định hiện hành, sản phẩm và dịch vụ du lịch ở Việt Nam đang chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Đây là mức thuế suất phổ thông mà hầu hết các nước đều áp dụng. Tuy nhiên, khi dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế, để kịp thời hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021. Trong đó quy định, DN kinh doanh dịch vụ du lịch tính thuế theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% thuế suất GTGT; DN tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT ngay trong các tháng 11 và 12/2021. Tiếp đó, ngày 28/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, giảm thuế suất GTGT từ 10% xuống còn 8%, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% của cơ sở kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Các chính sách này ngay khi ban hành đã có tác dụng hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng, khuyến khích khách du lịch mua sắm, chi tiêu, qua đó góp phần thúc đẩy tăng doanh thu, tạo điều kiện cho DN du lịch phục hồi kinh doanh. Mặt khác, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP còn cho phép hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế GTGT phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong quý III và IV/2021. Đồng thời, Nghị định

► **TS. Đinh Thị Hải Hậu** - Trưởng Đại học Công đoàn



Ảnh: BDL

số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT năm 2021 với thời gian 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021. Khi DN du lịch được hoãn nộp tiền thuế, sẽ có thêm nguồn lực tài chính bổ sung vào kinh doanh, nhanh chóng phục hồi hoạt động.

Với thuế TTĐB, nhờ mức thuế suất áp dụng tương đương và thấp hơn một số quốc gia trong khu vực, cộng với chênh lệch về tỷ giá và sức mua của đồng tiền, nên ngành du lịch Việt Nam có lợi thế khi du khách ngoại quốc sẵn sàng chi tiêu hào phóng hơn cho các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB với giá cả thấp hơn. Qua đó, ngành du lịch sẽ thu hút được nhiều hơn ngoại tệ về cho nền kinh tế. Với ý nghĩa này và để hỗ trợ cho các DN lữ hành nhanh chóng hồi phục, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP cũng quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế TTĐB phát sinh từ hoạt động kinh doanh du lịch trong quý III và IV/2021.

Cùng với chính sách giảm thuế GTGT, miễn thuế TTĐB, Nghị

quyết số 406/2021/UBTVQH15 cũng đã đưa các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh du lịch vào diện được miễn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong quý III và IV/2021. Bên cạnh đó, xác định hàng không, dịch vụ vận chuyển khách du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 quy định mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/8/2020 đến 31/12/2021 là 2.100 đồng/lít (giảm 30% so với quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14). Việc giảm 30% mức thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đã giúp các DN vận tải hàng không giảm chi phí nhiên liệu đầu vào, duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Để tiếp tục phát huy mục tiêu hỗ trợ DN hàng không vượt qua khó khăn trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Tài chính đã đề xuất và được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua,

giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay trong năm 2022 còn 1.500 đồng/lít (giảm 50% so với quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14).

Với chủ trương điều chỉnh theo xu hướng ngày càng có lợi cho các DN nói chung và DN du lịch nói riêng, Nhà nước đã từng bước giảm dần thuế suất phổ thông thuế TNDN về mức 20%. Phần thu ngân sách giảm xuống chính là phần lợi nhuận tăng thêm để DN có nguồn vốn tái đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh. Mặt khác, việc nới rộng một số khoản chi phí tính thuế đã tạo điều kiện giúp các DN du lịch, nhất là các đơn vị vừa và nhỏ giữ lại được nhiều lợi nhuận hơn để hạ giá thành sản phẩm, tái đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đơn cử, việc bãi bỏ quy định không chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng môi giới theo chi tiêu tổng chi phí đã góp phần "cởi trói" cho DN nói chung và DN du lịch nói riêng, tạo tiền đề cho việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Để hỗ trợ các DN du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP, DN du lịch được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 khi doanh thu nhỏ hơn 200 tỷ đồng và giảm so với năm 2019. Đồng thời, miễn thuế TNDN trong quý III và IV/2021 cho hộ, cá nhân kinh doanh du lịch nếu hoạt động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Như vậy có thể thấy, việc sử dụng công cụ thuế để hỗ trợ, không chỉ tiết kiệm chi phí cho người dân, kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cho các DN du lịch. Qua đó thúc đẩy các DN nhanh chóng hồi phục hoạt động đầu tư, kinh doanh, tiếp tục "sứ mệnh" trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam ■

KBNN Hà Nội: dịch vụ công trực tuyến giúp bảo mật, minh bạch trong thanh toán



Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã mang lại hiệu quả thiết thực, như giảm thời gian, chi phí đi lại cho khách hàng, quy trình xử lý hồ sơ chứng từ đảm bảo an toàn do được ký duyệt bằng chữ ký số, giúp bảo mật, minh bạch trong thanh toán của đơn vị giao dịch.

Để triển khai tốt dịch vụ này, ngay từ năm 2016, KBNN Hà Nội đã quán triệt toàn đơn vị về chủ trương của Chính phủ cũng như tiến trình hiện đại hóa KBNN, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị giao dịch. Đồng thời, chủ động rà soát, lựa chọn 10 đơn vị sử dụng ngân sách (5 đơn vị chi thường xuyên, 5 đơn vị chi đầu tư) có uy tín, phát sinh nhiều nghiệp vụ kế toán và có điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để triển khai thí điểm dịch vụ công trên địa bàn Hà Nội. Trong quá trình thí điểm, KBNN Hà Nội đã phối hợp với KBNN, nhà thầu khắc phục một số lỗi kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng giao diện trên DVCTT để làm tiền đề cho KBNN triển khai trên toàn quốc.

Đến giai đoạn triển khai diện rộng, thực hiện chỉ đạo của KBNN về tăng cường giao dịch điện tử từ tháng 2/2018, KBNN Hà Nội đã thực hiện tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và có văn bản gửi đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia DVCTT. Đơn vị cũng chủ động nắm bắt kịp thời các khó khăn vướng mắc và có hướng xử lý cụ thể để các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn hoàn thành việc đăng ký DVCTT. Ngoài ra, để thực hiện thành công hệ thống DVCTT cho tất cả các đơn vị ngân sách trên địa bàn, những tháng đầu năm 2020, KBNN Hà Nội đã có nhiều giải pháp thiết thực đảm bảo lộ trình triển khai.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo KBNN Hà Nội, sự vào cuộc khẩn trương của các phòng, các KBNN quận, huyện, thị xã, tính đến tháng 11/2020, đã có 6.360 đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng DVCTT và đạt tỷ lệ 100%. Đến 31/12/2020, tỷ lệ hồ sơ thanh toán qua DVCTT trên toàn địa bàn cũng đạt 100%, hoàn thành mục tiêu đề ra về giao dịch điện tử qua KBNN theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN. Đặc biệt, ngoài việc triển khai cho 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn có giao dịch với KBNN (đúng theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN), KBNN Hà Nội đã vận động, khuyến khích được 221 đơn vị không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia DVCTT. Qua đó góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời giúp cho KBNN hoàn thành các mục tiêu đề ra về giao dịch điện tử.

KBNN Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhất là DVCTT KBNN cấp độ 4 theo đúng Chiến lược hình thành kho bạc điện tử của hệ thống KBNN.

Bảo Trân